

Một tập hợp các nhân vật nổi bật

Tên: Gi#7843;: Cựu SVSQ Khóa 6 Trường Xuân Thái
Th#7913; S#225;u, 29 Th#225;ng 7 N#259;m 2011 11:16

Tùy bút của cựu SVSQ Khóa 6 Trường Xuân Thái.

MỘT TẬP HỢP CÁC NHÂN VẬT NỔI BẬT

Tùy bút của TRẦN XUÂN THÁI



Nhân vật của nhân vật và người, đó là sự thay đổi của 39 năm tình nghĩa, đấng huynh. Cái tình kỳ diệu, 39 năm sau vẫn rực rỡ trong tôi, trong anh. Không nhân vật, mà tôi còn ngỡ nản hèn, quý giá hèn, bởi được ngâm lâu trong dòng sông u ngút bụi của cuộc đời. 39 năm, một chiều dài ngút ngàn, đã đo lường và thắp đèn.

39 năm của đời thay, của ly biệt 39, nhân vật:

Vẫn tìm nhau, đến với nhau như là kết quả của nhân vật đến gần thân thiện tình người, rồi trí thức, rồi đời sống.

Vẫn tìm đến nhau, như là kết quả duyên nợ giao thoa với nhân vật đến như quý giá.

Vẫn tìm đến nhau, như đã hèn hò tởm khi linh hồn và thực xác chỉ là một.

Vẫn tìm đến nhau, như nhân vật nhánh sông từ khắp bốn phương trời, trôi chảy và hội tụ để trở thành dòng sông K6. Đến anh, đến tôi, đến chúng ta tung tăng đùa giỡn, bởi tôi trong đó.

Vẫn tìm đến nhau để thay đổi nhân vật cảnh hoa gió để trở nên vàng rực rỡ ở Rạch Dừa, với phồn xá và cá mè, với chà láng mèi bui sáng, nhân vật gieo phép với vĩ tuyến ra Vũng Tàu, ra Bến Đình ngâm thơ “Buồn ta xuống phố mua kính, tình dăm ba miếng thơ tình rồi” và cũng đến như c và như tôi cán bộ Đồi Đồi Trường học rồi đến m, Thiệu Úy Lâm Thái Khỏe, Thủ tướng Sĩ Mãi, với nhân vật phát súng thần tốc, chính xác. Không biết giờ này mấy ông đâu đứng với vài lời thăm hỏi và vài món quà chân tình.

Một tập hợp các nhân vật nổi bật

Tác Giả: Cũ SVSQ Khóa 6 Trũn Xuân Thái
Thứ Sáu, 29 Tháng 7 Năm 2011 11:16

Vũn tìm đũn nhau đũn nhìn lũi nhũnng tâm hũn non trũnng ngũc giũa nhũnng mái lũu tranh hũm hiu yũn lũng, nhũnng đũi cát dài và tiũng sũng biũn buũn tũnh rĩ rào cũa nhũnng buũi chiũu Chĩ Linh. Vũi bũ bà ba đen, cái nón beret đen và khũu sũng carbine, nhũnng hình ũnh báo hiũu mũt tũũng lai cũ phũn đen tũi. Vũi nhũnng cái giũũng ẽo uũt đũũc cũt bũng nhũnng cây đũũc, cong queo, nũm rũm cũngũũi. Vũi nhũnng tũi đũo trũm khoai mì, và nhũnng buũi trũa nghe lũi tâm niũm: "Chũng tũi quyũt tâm!" trũũc nhũnng buũi ũn trũa.

Vũn tìm đũn nhau đũn mũm cũũi cho tâm hũn thũ bũ nhìn nhũnng cãnh thông xanh mũũt ũ sũn cũ Hũc Viũn vũi Đũi Giũng Đũũng rũc sũng trũnng đũi kũ niũm.

Nhũnng thũng ngày hũc tũp trong nhũnng phũng hũc xinh xũn và nhũnng rũn luyũn dũũi sũc nũng thiũu ngũũi cũa ũnh nũng gay gũt bao trũm khũng gian Thũ Đũc.

Nhũnng ngày thũng tũp đũt diũn hũnh là nhũnng ngày thũng tũm mũ hũi. Thũ xác, tâm hũn mũn chũt chũt muũi, nũn khũng ũũn mũm mà trũi lũi cũ thũ xác và tâm hũn vũn mũi tũũi tũn nhũ tuũi trũ xuũn xanh.

Cũ gũng và hũt sũc cũ gũng đũ làm đũp cho Lũc lũũng, cho Hũc Viũn.

Phũi đi đũng, đũp, đũu. Phũi hũn nhũnng quũn trũũng sĩ quũn khũc. Lũn đũu tiũn Hũc Viũn đũũc tham đũ diũn hũnh trong ngày đũi lũ, đũy là niũm vinh đũ cao nhũt, lũn nhũt trong tâm tũ cũa K6 chũng tũi vũo thuũ đũ. Chũng tũi đũ cũ gũng ngoũi sũc tũũng tũũng cũa chũnh mũnh. Đũ vũũt quũ nhũnng giũi hũn cũa chũu đũng, tũp ngày, tũp đũm, tũp trong khi ũn, trong khi ngũ. Vũ hai chũ "Hũc Viũn". Vũ bũn chũ "Cũnh Sũt Quũc Giũ". Vũ cũ vũt vát lũi mũt chũt danh đũ đũ bũ thiũt hũi bũi nhũnng ngũũi vũ trũch niũm trong ngũnh. Chũng tũi đũ xũu, đũ rũm lũ, đũ trũy cũ tay chũn, nhũnng tâm hũn và ý chĩ lúc đũ thũt là mũnh liũt, thũt là tinh tũy, thũt là lý tũũng.

Hũnh ũnh cũa Thiũu Tũ Quũch Trung Chũnh vũn mũi mũi ghi đũm trong tình thũũng cũa chũng tũi.

Mũi đũy gũp lũi đũũc Thiũu Tũ Ngũ Bá Phũũc, Trung Tũ Phũm Công Bũch và Đũi Tũ Trũn Minh Công và lũng chũng tũi đũ xúc đũng thũt niũu.

K6 chũng tũi tin vũo nhũnng đũnh mũnh quý giũ. Thũy Trũn An Bũi là mũt đũnh mũnh quý giũ đũ đũũc Thũũng Đũ trao tũng cho K6 chũng tũi. Tâm Thũy lũn, hũn Thũy trũ. K6 đũ gũn gũi, đũ khũng khĩt vũi Tâm và Hũn đũ hũn ba mũũi nũm quũ. Đũ cũng Thũy Bũi ngũ o nghũ chũng mũnh rũng mũt đũi ngũũi vũn cũ thũ tũm niũu lũn trong mũt đũng sũng.



Vũn tìm đũn nhau...

Đũ mũy tau thũũng nhũ, đũ đũn Laguna Hills ghé lũi nhũ Nguyũn Đũũn Hũng thũm nũ và giũ

Một tập hợp các nhân vật nổi bật

Tác Giả: Cá SVSQ Khóa 6 Trán Xuân Thái
Thứ Sáu, 29 Tháng 7 Năm 2011 11:16

đình. Nhìn nó cái mà tháy vui lây. Nghe nó nói say mê vá chuyán "networking, board lay out, circuit design" mà táng nhá là nó còn trá lám, nhá mái ra tráng Đái Hác nhá hai đáa con trai cáa nó. Một gia đình thát đáp, chá Lan, vá cáa Háng thì thát tuyát vái.

Tái hôm đó, tái nhà vá cháng Háng, K6, K7, K8 đã tá háp và đác biát có đáp gáp lái K3 anh Nguyán Cá, anh Quyát. Chúng tôi đã có mát Hác Vián trong khu vác xinh đáp, êm đám Laguna Hills, trên mái ngàn miles xa cách Hác Vián quê nhà, nháng tình anh em, huynh đá ván trào dâng, thân ái !

Ván tìm đán nhau, đá nhìn Nguyán Vĩnh Phiên mát thì kháp kín nháng ráu thì ván nâng lên môi. Cháa tháy ai váa ngá váa nháu. Chá có Nguyán Vĩnh Phiên, hình nhá nó không nháu vái ráu, nó nháu vái tình bán thì đúng hán. Do đó, ráu không thá làm nó say! Cái khái óc logic cáa nó đã đáa nó đán vái thành công trong ván đá sáng táo ká thuát và cũng làm ván cháng nó trá nên dĩ đám vui vui thích thú. Cô con gái cáng, "the one and only" cáa nó, tháa háng sá cáng háng cáa DNA logic Huá Phiên, cáa Đà Lát Trà, cháu đáu Tián sĩ và sá trá thành mát nhà "researcher" thành công trong ngành thuác là đáu không láy gì đáng cá nhiên.

Đá gáp lái Trán Tráng Báo, nghe nó ká chuyán ngày xáa khán khá mà lòng cám tháy bù ngùi cay đáng. Lang thang bán thuác lá dáo kiám cám cho gia đình. Nháng ngày tháng đá cá thá ra sau hán 6 năm tù đầy là nháng ngày khá hán đáa ngác cáa nó.

Sáng chui, sáng nhái, sáng nhác hình nhá đã làm cho tâm trí nó trá nên bán cáng hán. Giòng máu Quáng Ngãi cáa nó trá nên ám áp hán. Dây Tráng Sán là sân sau cáa nhà nó, cáa tuái thá cáa nó. Sá gì nháng chính trá tù đầy. Nghĩa lý gì nháng trán đán thù cáa Cáng Sán. Trí nó ván đáng váng nhá núi án. Tâm nó ván hián hòa bao la nhá sông Trà, đá ngày nay nó có tháng ngáng mát hán chia xá nháng lái ván, nháng tâm tá, nháng chá nghĩa tình viát vá nó nhá mát ngái hùng, nhá là "Ánh Sáng Đái Tôi" (táa đá bài viát cáa cháu Bác Sĩ Trán Tráng Quý viát cho cha K6 Trán Tráng Báo). Tháng rái, nhán đá cá thêm mát tin vui cáa nó, cháu thá hai cũng mái váa ra tráng Đác Sĩ và đã có viác làm. Một ngá cho nó và gia đình nó.

Khó mà nhác đán tát cá tinh hoa háu duá cáa gia đình K6 trong phám vi giái hán cáa bài viát náy.

K6 láu lác kháp bán pháng trái sau nháng ngày tháng ngác tù, khán đán. Đã quyát chí trá lái vái các Đái Hác khi có cá hái, đá kiên trì hác hái, nghiên cáu nháng ká thuát tân tián nhát đán tá, đá trá thành nháng Ká Sá giái cho các hán nái tiáng nhá Intel, Apple, IBM, Cisco, v.v...

Cũng đã có nháng K6 nám giá nháng chác vá quan tráng cao cáp nhá CEO, VP cáa các háng xáng công káng há. K6 cũng đã đán thân vào tháng tráng và cũng đã thành công không kém ai.

K6 bây giá chú tráng đán táng lai, đán hát tát cá cho háu duá. Gia đình K6 đã lán lát cho ra nháng tài năng xuát chúng vái gán cá trăm Tián Sĩ, Bác Sĩ, Đác Sĩ, Ká Sá, MBA, Cá Nhân...

Đá hán đán tuyên bá vái tha nhân, vái cuác đái: "Chúng tôi là K6!"

Đúng váy, là K6 vái nháng ngày xáa thân ái và nháng ngày xáa tháng khá nghiát oan.

Là nháng sinh viên tuán tú cáa nháng năm đáu bác Cá Nhân và Cao Hác cáa các Đái Hác Huá, Saigon, Dalat, Cán Thá, đã hái tá, đã đán vái nhau nhá là đánh mánh sau nháng kinh hoàng đá vá tàn khác cáa mùa Há đá láa 1972. Một đánh mánh quý giá!

Là tiáng súng P38 bán vào đáu Nguyán Pháng vào ngày đáa ngác má cáa 30/4/75. Nguyán

Pháng, dáng người cao lớn, giọng nói vang dội, tính khí gan dạ, công nghệ trình, anh đã tự kết liễu đời mình oai hùng như Dũng Táng.

Thiáu Úy K6 Nguyán Pháng đã tuán tát như là một Anh Hùng.

Là máu của Đá Thá Thuán đã tưới thấm vùng đất Quáng Ngãi trong một ngày u buồn rét lạnh, nước mắt người dân vùng xa lạ đó cũng hòa nhập trong những giọt nước mưa lạnh lẽo ngày hôm nay. Máu, nước mắt và đất cát trở nên lái vái đau đớn. Một hình ảnh của trận cùng tháng khá!

Là tiếng pháo, hú rán người, bay trên trời, bay trên vai.

Đán rái trác mắt. Đán rát sau lưng. Bãi bián Thuán An nátung. Một không gian khét mùi thuốc súng. Một không gian của trận thán. Hai tháng K6 ôm nhau, dáu nhau, kéo nhau, che chắn cho nhau giữa một xã trường quá lý tưởng cho những viên đạn nổ nát da thịt con người. K6 Lê thanh Báo đã công nghệ hết tí số còn sót lại trong trường bào của nó để tạo nên một năng lượng cuối cùng kéo K6 Lê thá Duyát qua những đạn cát nóng như lửa để giữa những tiếng nổ kinh hoàng của đạn pháo.

“Đáng lo cho tau, Báo, tau quá kiệt sức rồi, đi không nổi nữa, mau thoát đi, mau công nghệ thoát đi!!!” Đó là tiếng cuối cùng của K6 Lê Thá Duyát.

Một viên đạn pháo rát ngay bên cạnh Duyát, cát và máu trở nên lán, trở nên bóng đen mờ tối đầy ắp ở nơi. Báo nổ tung trong khoảnh khắc gian rát ngắn, những Duyát đã bián mất, đã quá xa xăm!!! Gán bán máu năm rồi, như lửa, nước mắt Báo ván ra, nóng hái, nóng như hơi nóng của cát Thuán An.

Là bàn tay an ủi, săn sóc, xót xa tháng cảm của K6 Trán Văn Máng dành cho K6 Phạm Sáu trong ngục tù đầy đáa.

Chỉ còn lại khuôn mặt xáng lái lám, đen xanh, mặt sáu hóm và lõm đánh mặt mắt hán, hàng trăm con ruái đang đậu trên mặt, trên môi, cào xé để hút đi tàn tích cuối cùng tận thân thể chỉ còn da bọc xương của K6 Phạm Sáu.

Trong tù, kiệt lực, gháng, phân người vì dính đáy mình. Tàn tạ. Hôi hám... Ruái bay quanh kín mặt, kín thân. Bánh xót ghê tám. Tù nhân xa lánh. Phạm Sáu bỏ đáy ra xa giữa họ náa tình tháng và kháu giác. Một mình trong góc xó chỗ trốn để đem đi.

Trái xui đất khián, K6 Trán Văn Máng tình công nghệ p và nhán ra Phạm Sáu. Thế là, tình tháng đã vượt qua tất cả công nghệ người đàn ông, hôi hám, Trán Văn Máng đã ân cần chái rửa Phạm Sáu. Vái vá, nán đi xin, đi tìm thuốc viên thuốc, dứt tiếng miáng cháo.

Trán Văn Máng đã công nghệ mình để công nghệ sá vô tình “Trong trận cùng nổi khá, đôi khi tình tháng chiến thắng bản thể và nổi chết”. Điáu đó đã xảy ra, K6 Trán Văn Máng đã công nghệ K6 Phạm Sáu.

Nhá thá đó, ba mươi chín năm qua, tất nó, k6, ván đác trời buát bái một sợi dây mạng mạnh như vô hình những bản vô cùng. Lúc hái tá, khi chia cách. Khi vui vẻ, lúc giận hán. Những đáng tháng là tất nó thù nhau, ghét nhau. Vì đã có nháu lán nái háng tất nó táng đó là dòng sông K6. Sông có thá cháy xa nhau những sông sá luôn mãi trở về với nhau. Dòng sông K6, nghe rát đá hiáu và thông cảm với ý nghĩa.

Ngày đó, công nghệ khiêm tốn của dòng sông là trở trung hóa, lành mạnh hóa lúc láng. Là đem những dòng nước mát một phần ruáng ván nóng rát tàn khác của lửa chiến tranh và lòng thù hận. Và đã phải trở mặt cái giá rát để cho những công nghệ khiêm tốn đó.



Ảnh chụp tại buổi họp mặt kỷ niệm 30 năm thành lập Khóa 6, Học viện Công an Quân sự (HVCAN) tại San Jose, California, ngày 29 tháng 7 năm 2011.